

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๖๕/ว ๕๕



สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดพัทลุง
ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๒๒

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบ
ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล จำนวน ๑ ฉบับ
สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน
๒. วิธีการตั้งค่าการวัดและประเมินผลในโปรแกรม ITW ๕๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ทั้งนี้ได้แจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และวิธีตั้งค่าการวัดและประเมินผลในโปรแกรม ITW ๕๑ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดพัทลุง จึงขอแจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และวิธีตั้งค่าการวัดและประเมินผลในโปรแกรม ITW ๕๑ ให้สถานศึกษาทราบและเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิน ทองเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

งานวัดและประเมินผล

โทร ๐-๗๕๖๑-๒๔๐๓

โทรสาร. ๐-๗๕๖๑-๓๔๐๑

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และระยะเวลาในการมีสิทธิ์
เข้าสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้เปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณภาพตามระดับ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงออกประกาศดังนี้

๑. คะแนนทดสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในรายวิชาบังคับทุกระดับการศึกษา ผู้เรียนต้องสอบได้คะแนนปลายภาคเรียนไม่เป็นศูนย์คะแนน และนำคะแนนระหว่างภาคเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียนแล้วได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน ถือว่าผ่านการเรียนในรายวิชานั้น แต่ถ้าหากได้คะแนนปลายภาคเรียนเป็นศูนย์คะแนน ผู้เรียนต้องเข้ารับการประเมินซ่อมด้วยวิธีการที่หลากหลายตามวัน เวลา และสถานที่ที่สถานศึกษากำหนด และให้ค่าระดับคะแนนผลการเรียนไม่เกิน “๑”

๒. กำหนดระยะเวลาเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนโดยกำหนดให้ผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ต้องมีเวลาในการพบกลุ่มหรือพบครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของเวลาตามแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตกลงร่วมกับครูจึงจะมีสิทธิ์สอบ ถ้าผู้เรียนมีระยะเวลาในการพบกลุ่มหรือพบครูไม่ถึงร้อยละ ๗๕ แต่ถึงร้อยละ ๕๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบปลายภาคเรียน ถ้าไม่อนุญาตให้เข้าสอบปลายภาคเรียน ให้ผู้เรียนผู้นั้นได้ค่าระดับผลการเรียนเป็น “๐” (การกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ยกเว้นผู้เรียนของสถาบันการศึกษาทางไกล)

ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องจัดทำเป็นระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนากร ดอนเหนือ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วิธีการตั้งค่าการวัดและประเมินผลในโปรแกรม ITW 51

1. เปิดโปรแกรม ITW 51
2. เลือกเมนูตัวแปรระบบ
3. เลือกเมนูการวัดและประเมินผล
4. ตั้งค่าเกณฑ์การตัดสินคะแนนปลายภาค วิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับจาก 30% เป็น 1%
ดังรูปด้านล่าง
5. กดบันทึก เพื่อยืนยันการตั้งค่าข้อมูล

▶ ส่วนประกอบ

รายวิชาและชื่อภาค	การวัดและประเมินผล	เกณฑ์การรับ	4.1 ภาค
วิชาเลือก	พจนานุกรม		
คะแนนปลายภาค	0%	คะแนน	
คะแนนปลายภาค	0%	คะแนน	
	วิชาบังคับและ วิชาเลือกบังคับ	วิชา เลือกผล	
เกณฑ์การตัดสินคะแนนปลายภาค	1 %	0 %	
เกณฑ์การตัดสินคะแนนสอบรวม	0 %	0 %	